

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Bạn đọc kính mến!

Trong không khí chung của cả nước đang gấp rút chuẩn bị tiến năm 2012 với bao biến cố đã xảy ra và đón chào năm 2013 với những thách thức, cơ hội và thành công mới. Ban Biên tập Thông tin Khoa học Thống kê xin gửi tới các cộng tác viên, quý độc giả và gia đình những lời chúc Năm Mới nồng ấm, chân thành và tốt đẹp nhất.

Năm 2012, năm bản lề của việc thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Chiến lược phát triển Thống kê), ngành Thống kê đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều hoạt động cụ thể và đã đạt được những kết quả bước đầu khá ấn tượng. Nhiệm vụ hàng đầu của Ngành là đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê. Ngành Thống kê đã tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động thống kê bằng việc tăng cường nghiên cứu, áp dụng phương pháp luận và qui trình thống kê theo chuẩn quốc tế; ban hành và công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; khắc phục chênh lệch số liệu giữa trung ương và địa phương, giữa Tổng cục Thống kê và thống kê Bộ, ngành; biên soạn tài liệu và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê theo tiêu chuẩn ngạch thống kê; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê...

Thông tin Khoa học Thống kê với chức năng chính là phổ biến thông tin khoa học thống kê đã đồng hành cùng với các hoạt động đổi mới để phát triển của ngành Thống kê nói chung và của Viện Khoa học Thống kê nói riêng. Các sản phẩm thông tin khoa học thống kê bao gồm các ấn phẩm: Thông tin Khoa học thống kê; Chuyên san Thông tin Khoa học Thống kê; Kỷ yếu kết quả nghiên cứu khoa học; Thông báo thư mục sách và tài liệu của Thư viện; Sách chuyên khảo và Trang Thông tin điện tử. Thông tin khoa học thống kê đã hình thành các chuyên mục: Nghiên cứu trao đổi; Thống kê quốc tế và hội nhập; Thống kê và cuộc sống; Tín ấn... Chuyên san Thông tin Khoa học Thống kê đã tập trung tuyên truyền và quảng bá Chiến lược phát triển Thống kê và Đề án đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê. Trang Thông tin điện tử của Viện Khoa học Thống kê đã được nâng cấp với nhiều tiện ích để đưa thông tin nhanh nhất đến với người sử dụng, bình quân hàng ngày lượt người truy cập trang web tăng từ 150 lên gần 500 lượt người. Một số sách ấn

phẩm chuyên khảo đã được phát hành, như: Phương pháp và qui trình tính Chỉ số phát triển con người (HDI) cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố của Việt Nam; Hướng dẫn phương pháp nghiên cứu thống kê chính thức; Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu và đào tạo...

Trong năm qua, Thông tin Khoa học Thống kê đã đổi mới và đạt được những kết quả nói trên là nhờ vào sự tâm huyết của đội ngũ cộng tác viên và quý độc giả thân thiết của Thông tin khoa học Thống kê. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và tương lai phát triển của ngành Thống kê, Viện Khoa học Thống kê và Thông tin Khoa học thống kê.

Bạn đọc kính mến!

Năm 2013, đang đến rất gần với nhiều yêu thương và khát vọng. Những ngày Xuân ấm áp này, cùng với không khí khẩn trương của toàn ngành Thống kê tiếp tục thực hiện các chương trình hành động của Chiến lược phát triển Thống kê đã vạch ra. Trước mắt là tập trung vào việc hoàn thiện môi trường luật lý (sửa đổi Luật Thống kê, chính sách phổ biến thông tin, cơ chế phối hợp giữa các bên sản xuất, cung cấp và sử dụng thông tin thống kê); hoàn thiện phương pháp luận và các qui trình thống kê; phát triển nguồn nhân lực; theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê... Thông tin Khoa học Thống kê sẽ tích cực, chủ động phổ biến xu hướng phát triển của thống kê thế giới để định hướng phát triển thống kê Việt Nam và vẫn sẽ là diễn đàn quan trọng để các nhà khoa học, các chuyên gia và đông đảo bạn đọc thể hiện ý tưởng, quan điểm và những đóng góp tích cực của mình cho sự phát triển của Thống kê Việt Nam.

Nhân dịp Tết Quý Tỵ sắp tới, Ban biên tập Thông tin Khoa học Thống kê xin cảm ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo các cấp, các cộng tác viên, quý độc giả và gia đình một năm mới luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc với những thành công mới./.

TỔNG BIÊN TẬP



ThS. Nguyễn Văn Đoàn